



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในราชการสังกัดส่วนกลางและสำนักงาน เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งส่งรายชื่อข้าราชการดีเด่นในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จะจัดพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้งรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ประกาศนียบัตร และหนังสือ ที่ระลึกจากนายกรัฐมนตรี

บัดนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ ได้คัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ/ ข้าราชการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส มีผู้สมัครจำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นางบุญยง นนทรน้อย ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

๒) นางสาวกังสดาล ชาตกุล ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

๓) นายสุพัฒน์ กลัดเดช ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในกลุ่มที่ ๑ คือ นายสุพัฒน์ กลัดเดช ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มีผู้สมัครจำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นางอุไร ญวนมี ตำแหน่งพนักงานเข้าเล่ม ระดับ ๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๒) นายนพตล ภูมาลัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในกลุ่มที่ ๒ คือ นายนพตล ภูมาลัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในราชการสังกัดส่วนกลาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเชิดชูเกียรติของข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ทราบโดยทั่วกัน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายสุพัฒน์ กลัดเดช ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

๒. นายนพดล ภูมาลัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายกมล เกษมสุข)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร